



ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลนครลำปาง

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง จำนวน ๔๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดลำปางได้ถูกกำหนดเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจังหวัดลำปางได้มีประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 กรณีการจัดกิจกรรม โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) สำหรับจังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่โรค และมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๒๐ คน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เสียชีวิต มากขึ้นและเร็วขึ้น จากความรุนแรงของโรคอันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤต ด้านสาธารณสุข โดยมีการติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มในอัตราเร่งที่สูงมาก และ เชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่าย จึงมีการกำหนดมาตรการเพื่อลดการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน เพื่อสกัดกั้นการระบาดอยู่ในวงจำกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการสรรหา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินการสรรหา เทศบาลนครลำปาง โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด 19 จะคลี่คลาย จึงจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศฯ ทางเว็บไซต์ <http://lampangcity.go.th/> หัวข้อ “ข่าวสรรหาบุคคล” และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗๒๔๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิมิตร จิวสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง